

Số: /BC-SVHTTDL

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Thực hiện Văn bản số 520/BVHTTDL-TV ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 tỉnh Bắc Kạn vòng sơ khảo như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CUỘC THI

Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 trên địa bàn tỉnh; ban hành Thể lệ; thành lập Ban Tổ Chức, Ban Giám khảo; Quy chế chấm điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền các đơn vị, địa phương tham gia¹.

Kết thúc vòng sơ khảo tại tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 20 bài thi xuất sắc tham gia vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả vòng sơ khảo

¹ Kế hoạch số 86/KH-SVHTTDL ngày 12/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Thể lệ số 10/TL-SVHTTDL ngày 15/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Quyết định số 115/QĐ-SVHTTDL ngày 07/6/2021 của Sở VHTTDL V/v kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Quyết định số 138/QĐ-BTC ngày 07/7/2021 của BTC Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc về Quy chế chấm điểm Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; văn bản số 533/SGĐĐT-GDTrH-GDTX ngày 19/3/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 1384/SGĐĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/6/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Vòng sơ khảo cuộc thi được phát động từ ngày 15/3 - 15/7/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm học 2020-2021 kết thúc sớm hơn mọi năm nên các em học sinh có nhiều thời gian để xây dựng ý tưởng viết bài, tạo mô hình hoặc quay video gửi tham gia cuộc thi. Kết quả, các trường đã chọn lọc và gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi, với số lượng 5.514 bài dự thi (gồm 5.498 bài dự thi viết và 16 clip), trong đó: Tiểu học có 2.525 bài, 04 clip; Trung học cơ sở có 1.479 bài, 07 clip; Trung học phổ thông có 1.494 bài, 05 clip; 83 trường có bài tham gia cuộc thi (Tiểu học: 35 trường, THCS: 39 trường, THPT: 09 trường).

Đa số thí sinh tham gia cuộc thi đã nghiên cứu kỹ Thể lệ, bám sát nội dung câu hỏi để lựa chọn đề thi phù hợp với năng khiếu, sở trường của các em, do đó bài dự thi có chất lượng tốt, nhiều ý tưởng hay, độc đáo. Nội dung thể hiện sự hồn nhiên của lứa tuổi, hình thức trình bày đẹp, sáng tạo, tranh vẽ minh họa sinh động phù hợp với nội dung bài dự thi, được sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa cho các hoạt động khuyến học, khuyến đọc của bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Nhiều cuốn sách, tác phẩm được các em yêu thích và chia sẻ có nội dung về học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm kinh điển, văn học trong nhà trường, các câu chuyện cổ tích, tấm gương nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tình cảm với người thân trong gia đình và các mối quan hệ xã hội, câu chuyện về tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch hiệu quả, về di tích lịch sử, văn hóa, du lịch của địa phương...; có nhiều thí sinh sáng tác câu chuyện, bài thơ khuyến đọc hay và ý nghĩa; nhiều câu chuyện viết tiếp sáng tạo có logic chặt chẽ, với ý nghĩa giáo dục cao, trí tưởng tượng phong phú được thí sinh thể hiện với ngôn ngữ, hành văn trong sáng, giản dị, phù hợp với lứa tuổi học sinh, có nhiều bài thi được đầu tư công phu ngoài bài thi viết còn sáng tạo mô hình như xe ô tô thư viện lưu động mang tên "bánh xe tri thức", mô hình "đổi rác lấy sách" có tính lan toả văn hoá đọc cao; nhiều thí sinh xây dựng ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục cao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Số ít bài dự thi còn sơ sài, thiếu sự đầu tư; văn phong lủng củng, thiếu sự logic, trong đó có 78 bài vi phạm Thể lệ cuộc thi (như sao chép nhau, chép trên mạng internet, làm 1 trong 2 câu hỏi/đề) chiếm tỷ lệ 1,4% tổng số bài dự thi; có 1.358 bài dự thi chưa có sự đầu tư về nội dung và hình thức chiếm tỷ lệ 24,6% tổng số bài dự thi; một số thí sinh chưa biết cách làm bài nội dung thể hiện câu 1 rất tốt, nhưng câu 2

không được chú trọng nên bài thi không đạt giải cao. Ngoài ra, số lượng bài dự thi có nội dung song ngữ cho Câu chuyện sáng tác khuyến đọc và câu chuyện viết tiếp còn ít.

Qua kết quả đánh giá vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, Ban Tổ chức trao giải cho 36 thí sinh đạt giải chính (gồm 03 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc, 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 09 giải Ba, 15 giải Khuyến khích); 06 giải chuyên đề cho nội dung Chia sẻ cảm tưởng hay và Giải pháp khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục; 06 giải phụ cho thí sinh có bài dự thi công phu và Bài dự thi trình bày đẹp, sáng tạo. Trao giải cho 03 trường có tỷ lệ thí sinh tham gia nhiều nhất và 03 trường có nhiều thí sinh đạt giải thưởng nhất theo Thể lệ cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi đã khen thưởng động viên 20 thí sinh có bài viết tốt không đạt giải chính thức của cuộc thi.

2. Tham gia vòng chung kết toàn quốc

Kết thúc vòng sơ khảo tại tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 lựa chọn 20 bài thi xuất sắc (gồm 15 bài thi viết và 05 clip) tham gia vòng chung kết do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trong đó: Tiểu học 05 bài, 02 video; Trung học cơ sở 04 bài, 02 clip; Trung học phổ thông 06 bài, 01 clip (*Có danh sách kèm theo*).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Phát huy thành công của các kỳ tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc các năm trước, vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia, tăng 80% so với năm 2020 (tăng 2.456 bài), tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, có ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn, khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Cuộc thi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của hai đơn vị (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo) và các bộ phận chuyên môn; sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu các nhà trường; sự hướng dẫn chu đáo, trách nhiệm của các thầy, cô giáo; sự động viên khích lệ của phụ huynh và cao hơn cả là sự nỗ lực vượt bậc của các em đã đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian để có được bài dự thi chất lượng cao trong

cuộc thi, trong đó có nhiều thí sinh tham dự cuộc thi lần thứ hai, thứ ba và đều đạt giải cao.

Chất lượng bài dự thi của thí sinh năm 2021 đã có sự đồng đều hơn giữa thành phố và các huyện, các em thí sinh đã thể hiện niềm say mê thực thụ đối với sách, trải lòng mình trong từng trang viết và dành trọn tâm huyết của mình để thực hiện bài dự thi với sự đầu tư công phu, sáng tạo về cả nội dung và hình thức.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Ban Tổ chức nhận được sự ủng hộ kinh phí của một số cá nhân để khen thưởng cho thí sinh với số tiền là 3 triệu đồng.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin, đại chúng chưa được thường xuyên, liên tục.

Một số nhà trường triển khai cuộc thi còn chậm, không thông tin rộng rãi được nội dung, ý nghĩa của cuộc thi tới các em học sinh; chưa tích cực khuyến khích học sinh tham gia, các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể có số lượng bài dự thi còn ít, chất lượng không cao; nhiều trường không có bài dự thi.

Chưa có nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, sáng tạo về nội dung và hình thức. Bài dự thi của các thí sinh thuộc các huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì chưa đạt giải thưởng.

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp để tổ chức cuộc thi còn thấp, chưa tương xứng với quy mô tổ chức cuộc thi; giải thưởng thấp chưa khuyến khích, động viên kịp thời các thí sinh đạt giải.

Khó khăn trong việc vận động nguồn kinh phí xã hội hóa do dịch bệnh Covid - 19 và cơ chế, chính sách...

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (*Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn*).

2. Hàng năm phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo, phù hợp với quy mô tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhằm khuyến khích, động viên kịp thời các thí sinh đạt giải.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; thi viết cảm nhận về sách, đặc biệt là thi viết bằng song ngữ nhằm phát triển khả năng ngoại ngữ cho học sinh...;

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác khuyến đọc, phát triển văn hóa đọc.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở VH-TT-DL;
- Sở GD&ĐT;
- Sở TT&TT;
- Thư viện tỉnh;
- BGĐ Sở;

Gửi bản giấy:

- Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL);
- Lưu: VT, QLVH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chương

DANH SÁCH**Thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021***(Kèm theo Báo cáo số /BC-SVHTTDL ngày /8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)*

STT	Họ và tên	Lớp	Trường	Đề thi	Giải vòng sơ khảo	Cuốn sách đề cập tới	Hình thức bài dự thi	
							Văn bản	Thuyết trình
1	Bế Thị Xuân Mai	4A2	Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	Đề 3	Đại sứ	Hai cô gái và cục bướu	Viết + Mô hình	
2	Nguyễn Lê Anh Thư	8A	THCS Thị trấn Chợ Mới	Đề 1	Đại sứ	Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông		Clip
3	Triệu Thị Trà Giang	11 Văn	THPT Chuyên Bắc Kạn	Đề 1	Đại sứ	Chuyện con mèo dạy hải âu bay		Clip
4	Mạch Khánh Chi	3A3	Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn	Đề 1	Nhất	Cô bé bán diêm		Clip
5	Phạm Mai Hoa	6A5	THCS Bắc Kạn	Đề 1	Nhất	Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Kạn	Viết	
6	Thang Thị Vy Linh	12A1	THPT Bắc Kạn	Đề 2	Nhất	Sáng tác thơ "Bạn ơi đọc sách"	Viết + Mô hình	
7	Đinh Mai Anh	3A1	Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	Đề 2	Nhì	Sáng tác "Câu chuyện khu cách ly"	Viết	
8	Hứa Thanh Trà	3A4	Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn	Đề 2	Nhì	Sáng tác thơ "Những cuốn sách diệu kỳ"	Viết	
9	Trương Diệu Hà	9A	PTDTBT THCS Cao Tân, huyện Pác Nặm	Đề 1	Nhì	Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi	Viết	

10	Ma Thị Kiều Chinh	8	TH & THCS Giáo Hiệu	Đề 2	Nhì	Sáng tác thơ "Vùng ơi"	Viết	
11	Quách Minh Ngọc	10 Hóa	THPT Chuyên Bắc Kạn	Đề 3	Nhì	Mảnh trăng cuối rừng	Viết	
12	Phạm Như Quỳnh	11 Văn	THPT Chuyên Bắc Kạn	Đề 1	Nhì	Chú bé bắt gián	Viết	
13	Hoàng Mai Hương Chi	5A	TH Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn	Đề 2	Ba	Sáng tác thơ "Hãy chăm đọc sách"	Viết	
14	Phan Khánh Ngọc	3A4	TH Đức Xuân, TPBK	Đề 2	Ba	Sáng tác thơ "Hãy đọc sách bạn ơi"	Viết	
15	Ma Hoàng Linh	5A	TH Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn	Đề 1	Ba	Cẩm nang du lịch Bắc Kạn		Clip
16	Nguyễn Thu Hương	9A	THCS Huyện Tụng, TPBK	Đề 1	Ba	Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông	Viết	
17	Bàn Thị Phương Ngọc	6C	THCS Thị trấn Chợ Mới	Đề 1	Ba	Những chuyện kể về đức tính kiên trì, nhẫn nại của Bác Hồ		Clip
18	Ngô Diệu Hương	10A1	THPT Bắc Kạn	Đề 1	Ba	Tám Cám	Viết	
19	Bùi Hà My	10A1	THPT Bắc Kạn	Đề 2	Ba	Sáng tác câu chuyện "Đừng để sách buồn"	Viết	
20	Phạm Phan Hiền	11 Văn	THPT Chuyên Bắc Kạn	Đề 2	Ba	Sáng tác câu chuyện "Bát tử"	Viết	